

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (บ) และ 22	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>บริษัทรับรู้สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจำนวน 68.08 ล้านบาท โดยขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2566 ถึงปี 2567 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับกำไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถที่จะนำผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตก่อนวันที่ขาดทุนทางภาษีจะหมดอายุ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอ การประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณปริมาณการขายและราคาขายในอนาคต ความต้องการสินค้าในอนาคต ต้นทุนซื้อและค่าแรง</p> <p>เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและความไม่แน่นอนของการประมาณการ อีกทั้งขณะนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจแผนงานการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ประมาณการกับผลที่เกิดขึ้นจริง • ประเมินความอ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ข), 4 (ง), 12 และ 14	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมหลายปี จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทอาจมีการด้อยค่า ผู้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากมูลค่าจากการใช้ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน</p> <p>เนื่องจากการประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดข้อสมมติที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุข้อบ่งชี้การด้อยค่าและการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกำไรในอนาคตและประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต เช่น ปริมาณต้นสับปะรดที่เข้าผลิต ประมาณการราคาซื้อขายและราคาขายตลอดจนอัตราคิดลด เป็นต้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและในอดีต รวมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าเกี่ยวกับแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณประมาณการและอัตราคิดลด • ทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีประเมินมูลค่าของที่ดินและอาคาร ประเมินความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญภายนอก • พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน • การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง



- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน 2563



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
		30 กันยายน		30 กันยายน	
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	189,533,887	351,017,515	185,936,417	347,670,910
ลูกหนี้การค้า	5, 7	118,201,069	130,669,320	118,201,069	130,669,320
ลูกหนี้อื่น	5	12,135,557	11,698,982	36,039,149	20,702,700
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5	-	-	285,000,000	149,000,000
สินค้าคงเหลือ	8	364,415,472	412,072,803	314,724,769	341,522,477
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน	9	4,860,682	10,923,432	4,860,682	10,923,432
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,978,889	9,941,866	4,713,103	9,295,071
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>694,125,556</u>	<u>926,323,918</u>	<u>949,475,189</u>	<u>1,009,783,910</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	10	151,238,880	159,641,040	151,238,880	159,641,040
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	78,241,817	72,362,921	63,200,000	63,200,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	74,755,705	197,355,705
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	63,818,134	64,003,826	63,818,134	64,003,826
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	555,117,376	591,256,959	483,023,399	515,484,441
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		803,418	1,379,290	803,398	1,379,270
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน	9	156,150,934	134,409,916	97,071,477	92,064,580
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	89,099,901	39,113,223	76,967,632	31,912,056
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	7,890,235	9,729,281	7,285,890	9,108,365
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,102,360,695</u>	<u>1,071,896,456</u>	<u>1,018,164,515</u>	<u>1,134,149,283</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>1,796,486,251</u></u>	<u><u>1,998,220,374</u></u>	<u><u>1,967,639,704</u></u>	<u><u>2,143,933,193</u></u>

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน		30 กันยายน	
		2563	2562	2563	2562
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	20,000,000	-	20,000,000	-
เจ้าหนี้การค้า	5	82,383,732	91,047,745	81,203,236	84,101,896
เจ้าหนี้อื่น	5	73,388,582	67,806,210	67,870,686	58,763,535
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		12,009,600	7,639,709	11,991,701	7,621,810
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	5, 15	34,000,000	-	34,000,000	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,762,436	3,287,257	1,714,893	3,200,053
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>223,544,350</u>	<u>169,780,921</u>	<u>216,780,516</u>	<u>153,687,294</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	16	98,026,748	103,690,135	94,810,295	99,561,347
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,495,007	2,580,625	1,384,759	2,470,377
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>99,521,755</u>	<u>106,270,760</u>	<u>96,195,054</u>	<u>102,031,724</u>
รวมหนี้สิน		<u>323,066,105</u>	<u>276,051,681</u>	<u>312,975,570</u>	<u>255,719,018</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	17				
(หุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		<u>210,000,000</u>	<u>210,000,000</u>	<u>210,000,000</u>	<u>210,000,000</u>
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	17	360,812,498	360,812,498	360,812,498	360,812,498
กำไรสะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,035,738,819	1,280,027,748	1,216,982,804	1,446,073,237
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	18	(163,131,168)	(158,671,560)	(163,131,168)	(158,671,560)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		<u>1,473,420,149</u>	<u>1,722,168,686</u>	<u>1,654,664,134</u>	<u>1,888,214,175</u>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(3)	7	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,473,420,146</u>	<u>1,722,168,693</u>	<u>1,654,664,134</u>	<u>1,888,214,175</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>1,796,486,251</u>	<u>1,998,220,374</u>	<u>1,967,639,704</u>	<u>2,143,933,193</u>



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2563	2562	2563	2562	
(บาท)					
รายได้					
รายได้จากการขาย	3, 5	1,941,186,711	1,917,808,926	1,929,238,264	1,916,293,774
รายได้จากการลงทุน	5	10,609,868	19,059,339	89,720,311	140,568,098
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	9	106,437,529	14,916,137	102,626,204	14,927,745
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		8,448,146	1,339,158	8,448,146	1,339,158
รายได้อื่น	5	15,315,240	18,887,003	14,524,711	18,032,194
รวมรายได้		<u>2,081,997,494</u>	<u>1,972,010,563</u>	<u>2,144,557,636</u>	<u>2,091,160,969</u>
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	5, 21	2,186,427,752	2,233,771,814	2,050,535,250	2,164,917,628
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	3, 5, 21	65,699,299	83,136,323	59,701,959	74,530,223
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5, 21	108,118,474	114,750,694	114,478,086	118,874,208
ค่าใช้จ่ายค่าลังการผลิตว่างเปล่า		85,349,829	41,807,784	73,232,023	28,738,939
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	122,600,000	-
ต้นทุนทางการเงิน	5	1,008,923	1,274,643	1,008,597	1,274,234
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,446,604,277</u>	<u>2,474,741,258</u>	<u>2,421,555,915</u>	<u>2,388,335,232</u>
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม					
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5, 11	67,478,896	70,010,312	-	-
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(297,127,887)	(432,720,383)	(276,998,279)	(297,174,263)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	(50,557,132)	34,339,609	(45,626,030)	23,227,392
ขาดทุนสำหรับปี		<u>(246,570,755)</u>	<u>(467,059,992)</u>	<u>(231,372,249)</u>	<u>(320,401,655)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	10	(4,459,608)	(14,865,360)	(4,459,608)
กำไรเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		-	-	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(4,459,608)	(14,865,360)	(4,459,608)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์				
พนักงานที่กำหนดไว้	16	2,852,270	(10,321,550)	2,852,270
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม				
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากกำไรเงินได้	5, 11	-	476,946	-
กำไรเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	22	(570,454)	2,064,310	(570,454)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		2,281,816	(7,780,294)	2,281,816
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากกำไรเงินได้		(2,177,792)	(22,645,654)	(2,177,792)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(248,748,547)	(489,705,646)	(233,550,041)
การแบ่งปันขาดทุน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(246,570,745)	(467,059,981)	(231,372,249)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(10)	(11)	-
ขาดทุนสำหรับปี		(246,570,755)	(467,059,992)	(231,372,249)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(248,748,537)	(489,705,635)	(233,550,041)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(10)	(11)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(248,748,547)	(489,705,646)	(233,550,041)
ขาดทุนต่อหุ้น	23	(11.74)	(22.24)	(11.02)



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		ผลขาดทุน	
		ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	หน่วยหุ้น	(บาท)					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,943,127,006	(143,806,200)	2,400,133,304
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	-	-	-	(168,000,000)	-	(168,000,000)
	รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(168,000,000)	-	(168,000,000)
	เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(168,000,000)	-	(168,000,000)
	รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(329,053,769)	(14,865,360)	(343,919,129)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(320,401,655)	-	(320,401,655)
	ขาดทุน	-	-	-	(8,652,114)	(14,865,360)	(23,517,474)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(329,053,769)	(14,865,360)	(343,919,129)
	รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(329,053,769)	(14,865,360)	(343,919,129)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,446,073,237	(158,671,560)	1,888,214,175



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงาน
ประจำปี 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	งบการเงิน		องค์ประกอบอื่น		
	กำไรสะสม	กำไรสะสม	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ผลขาดทุน	รวมส่วนของ
					ผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น					
ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ยังไม่ได้จัดสรร	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนต่อขาย		
		(บาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,446,073,237	1,888,214,175
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	-	-	-	(158,671,560)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(231,372,249)	(231,372,249)
ขาดทุน	-	-	-	2,281,816	(2,177,792)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(229,090,433)	(233,550,041)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	210,000,000	360,812,498	30,000,000	1,216,982,804	1,654,664,134

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนสำหรับปี	(246,570,755)	(467,059,992)	(231,372,249)	(320,401,655)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	(50,557,132)	34,339,609	(45,626,030)
ต้นทุนทางการเงิน		1,008,923	1,274,643	1,008,597
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		49,882,715	55,479,663	47,267,155
ผลขาดทุนจากการซื้อขายค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	122,600,000
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		96,180	414,698	96,180
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	9	(106,437,529)	(14,916,137)	(102,626,204)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้	5, 11	(67,478,896)	(70,010,312)	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	8	(32,656,781)	54,096,755	(33,119,937)
สินทรัพย์ชีวภาพลดลงจากการเก็บเกี่ยว/ขาย	9	230,067,480	133,944,162	221,673,839
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์		(18,370)	453,377	(17,217)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง		282,924	(262,164)	286,716
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	16	9,554,679	23,067,046	8,696,604
เงินปันผลรับ		(9,129,270)	(10,667,512)	(70,729,270)
ดอกเบี้ยรับ		(1,480,598)	(8,391,827)	(5,191,041)
		(223,436,430)	(268,237,991)	(87,052,857)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า		13,687,516	12,180,762	13,687,516
ลูกหนี้อื่น		(436,575)	10,770,787	(13,867,000)
สินค้าคงเหลือ		80,031,188	5,669,981	59,630,929
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,962,977	2,515,248	4,581,968
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,695,547	1,729,924	2,674,546
เจ้าหนี้การค้า		(8,664,013)	(15,458,503)	(2,898,660)
เจ้าหนี้อื่น		4,783,356	(20,471,152)	8,308,135
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		4,369,891	1,161,651	4,369,891
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(747,865)	(5,307)	(708,204)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(96,045)	1,455,176	(96,045)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		(12,365,796)	(10,660,651)	(10,595,386)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการดำเนินงาน		(135,216,249)	(279,350,075)	(21,965,167)
ภาษีเงินได้จ่ายออก		(856,501)	(509,223)	(852,071)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการดำเนินงาน		(136,072,750)	(279,859,298)	(22,817,238)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7	ลูกหนี้การค้า
8	สินค้าคงเหลือ
9	สินทรัพย์ชีวภาพ
10	เงินลงทุนอื่น
11	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
13	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
14	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
16	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
17	ทุนเรือนหุ้น
18	สำรอง
19	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
20	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
21	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
22	ภาษีเงินได้
23	ขาดทุนต่อหุ้น
24	เงินปันผล
25	เครื่องมือทางการเงิน
26	ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
27	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงาน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ 8 ถนนสุขเปอร์ไฮเวย์ สัตหีบ-ละเจิงเทรา ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท พรณชิต จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 70.85) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเพาะปลูก การผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร เพื่อการส่งออก ส่วนงานสับปรดและผลไม้ต่างๆ มีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปรดบรรจุกระป๋อง บรรจุในถุงพลาสติก และในถุงพลาสติก น้ำสับปรดเข้มข้น ผลไม้ต่างๆ บรรจุกระป๋องและถ้วยพลาสติกและน้ำสับปรดบรรจุกระป๋อง โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 12

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เว้นแต่การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (“IFRS 15”) เป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“IAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 28

(ข) สกุดเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงหลักเป็นพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยใช้วิธีเปลี่ยนพื้นที่เป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

- | | |
|----|---|
| 16 | การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ |
| 22 | การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ |

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมของการเริ่มใช้มาตรฐานฉบับนี้เป็นครั้งแรก ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น่าเสนอในปี 2562 ซึ่งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกนำมาใช้กับข้อมูลเปรียบเทียบ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่ TAS 18 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น

เงินที่จ่ายให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทจ่ายค่านายหน้าให้กับลูกค้าบางรายตามเงื่อนไขการขายสินค้าที่ตกลงกันในคำสั่งซื้อสินค้า ตาม TAS 18 กลุ่มบริษัทรับรู้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย ตาม TFRS 15 กำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าหรือไม่ หากได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า กลุ่มบริษัทบันทึกการจ่ายชำระดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ในทางกลับกัน หากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า กลุ่มบริษัทจะรับรู้การจ่ายชำระดังกล่าวเป็นส่วนหักจากรายได้ ทั้งนี้ หากจำนวนเงินที่จ่ายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ส่วนเกินดังกล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหักจากรายได้ซึ่งส่งผลให้รายได้และต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง

ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบของการถือปฏิบัติตาม TFRS 15 ต่องบการเงิน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			จำนวนเงิน หากไม่ได้ถือ			จำนวนเงิน หากไม่ได้ถือ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	จำนวนเงิน	รายการ	ปฏิบัติตาม	จำนวนเงิน	รายการ	ปฏิบัติตาม
30 กันยายน 2563	ที่รายงาน	ปรับปรุง	TFRS 15	ที่รายงาน	ปรับปรุง	TFRS 15
			(พันบาท)			
รายได้จากการขาย	1,941,187	(5,828)	1,947,015	1,929,238	(5,828)	1,935,066
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	65,699	(5,828)	71,527	59,702	(5,828)	65,530



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงานงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ค) อนุพันธ์

อนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน อนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

อนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ลดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียกและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา

ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณ โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ข) สินทรัพย์ชีวภาพ

สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว แสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนของสินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพและในช่วงการเพาะปลูก เช่น ค่าหล่อพันธุ์สับปะรด ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าใส่หุ้ยการผลิต และต้นทุนการเพาะปลูกอื่นๆ เป็นต้นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อขาย โดยจะโอนออกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ จุดเก็บเกี่ยวเป็นต้นทุนวัตถุดิบเมื่อมีการเก็บเกี่ยวหรือต้นทุนขายเมื่อมีการขาย

(ข) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังจากการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกลงโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยตรงเข้ากำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไป และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ณ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี

อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรีดถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ อุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและสิ่งตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคานั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า	15 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ก) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คำตัดจำหน่าย

คำตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

คำตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

5 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย คำนวณ โดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้อยค่า

ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการค้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่ามาก่อน

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกตามมูลค่าที่ระบุในสัญญา

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ค) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่จัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขึ้นต่ำสำหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ ทั้งนี้รับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ออคิดและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ณ) ประเมินการหนี้สิน

ประเมินการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประเมินการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประเมินการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ค) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ซึ่งเกิดขึ้นในตลาดหลักหรือกรณีที่ไม่มิตลาดหลักให้ใช้ตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดซึ่งกลุ่มบริษัทเข้าถึง ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินได้สะท้อนผลกระทบของความความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน โดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมิน ได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรม โดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(๓) รายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ก) รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

(ท) รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ธ) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(ณ) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

(บ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบกันได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้หนี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ป) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ฝ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรง

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 11 และ 12 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท พรณชिर จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกันกับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป แอสเสท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เทอรากอร์ เฟอริตีไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์รี่ แอนด์ คิสทิลเลอรี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท บัตตาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลกชัน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พรณธิธร เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นอร์ธปาร์ก กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เดอะ เรสซิเด้นส์ 9 จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โกลเด็นเวลล์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าสินทรัพย์	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้ดอกเบี้ย	อัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทบวกด้วยร้อยละ 0.05 หรือไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่บริษัทได้รับ
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าดำเนินงาน	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดาบวกด้วยอัตราร้อยละ 0.15
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	11	-
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์	-	-	1,046	1,833
รายได้ค่าเช่าสินทรัพย์	-	-	13,800	13,540
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	3,723	1,189
รายได้อื่น	-	-	748	1,223
ซื้อสินค้า	-	-	435,050	333,816

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทรวม				
รายได้เงินปันผล	-	-	61,600	106,800
ดอกเบี้ยจ่าย	116	1,060	116	1,060
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทรวมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	67,479	70,010	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	477	-	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	41,122	47,914	41,122	47,914
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,114	4,751	3,114	4,751
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	4	4	4	4
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>44,240</u>	<u>52,669</u>	<u>44,240</u>	<u>52,669</u>
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายสินค้า	39,576	310	39,576	310
รายได้อื่น	9	4	9	4
ซื้อวัตถุดิบ	38,331	57,705	27,952	46,767
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	300	-	-	-
ค่าเช่าค่านินงาน	22,862	23,300	19,965	20,290
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,876	7,774	4,062	2,448

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	11,490	-	11,490	-
ลูกหนี้อื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	26,594	10,987
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	632	613	423	403
รวม	632	613	27,017	11,390
รายการเคลื่อนไหวของ	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	ณ วันสิ้นงวด	ณ วันต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)	
2563				
ระยะสั้น	1.11 - 1.60	149,000	212,000	(76,000)
2562				
ระยะสั้น	2.00	89,000	203,000	(143,000)
ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	2.50	85,000	-	(85,000)
รวม		174,000		149,000
เงินมัดจำจ่าย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
(เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2563	2562	2563	2562
ในงบแสดงฐานะการเงิน)	(พันบาท)			
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	3,725	3,892	3,181	3,349

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เจ้าหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	<u>2,567</u>	<u>3,575</u>	<u>2,267</u>	<u>3,409</u>
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

เจ้าหนี้อื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	

บริษัทร่วม	17	-	17	-
ผู้บริหารสำคัญ	2,345	2,314	2,345	2,314
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	<u>5,283</u>	<u>6,470</u>	<u>3,923</u>	<u>2,449</u>
รวม	<u>7,645</u>	<u>8,784</u>	<u>6,285</u>	<u>4,763</u>

รายการเคลื่อนไหวของ เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วม	อัตราดอกเบี้ย ณ วันสิ้นงวด (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ณ วันต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันสิ้นงวด
					(พันบาท)

2563					
ระยะสั้น	0.60	<u>-</u>	40,000	(6,000)	<u>34,000</u>

2562					
ระยะสั้น	1.45	<u>100,000</u>	-	(100,000)	<u>-</u>

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น				
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายใน 1 ปี	16,198	19,130	13,713	16,660
1 - 5 ปี	<u>13,380</u>	<u>18,911</u>	<u>12,056</u>	<u>15,373</u>
รวม	<u>29,578</u>	<u>38,041</u>	<u>25,769</u>	<u>32,033</u>



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัททำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท บัดดาเวีย กอล์ฟคลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สัญญาบริการระบบ โทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบ โทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2566 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อากเนย์แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2566 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างทำงาน

ในระหว่างปีบริษัททำสัญญาจ้างทำงานกับผู้บริหารสำคัญเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแก่บริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัททำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตกลงให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาแก่บริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนรายปีตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	85	85	60	60
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	16,911	13,067	13,995	10,729
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	172,538	117,866	171,881	116,882
พันธบัตรรัฐบาล	-	220,000	-	220,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	189,534	351,018	185,936	347,671

7 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	5,092	-	5,092	-
เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน	6,398	-	6,398	-
	11,490	-	11,490	-
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	82,544	94,734	82,544	94,734
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	24,167	35,929	24,167	35,929
6 - 12 เดือน	-	6	-	6
	106,711	130,669	106,711	130,669
รวม	118,201	130,669	118,201	130,669

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 30 วัน และตั้งแต่ 5 วัน ถึง 90 วัน ตามลำดับ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	114,715	40,414	114,715	40,414
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	250,695	394,639	205,487	332,571
วัตถุดิบ	18,669	24,095	17,456	19,009
พัสดุบรรจุภัณฑ์	16,237	20,198	15,934	19,766
เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง	10,454	12,383	8,185	10,341
อะไหล่	7,982	7,338	5,994	5,587
	<u>418,752</u>	<u>499,067</u>	<u>367,771</u>	<u>427,688</u>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเสื่อมสภาพ	<u>(54,337)</u>	<u>(86,994)</u>	<u>(53,046)</u>	<u>(86,166)</u>
สุทธิ	<u>364,415</u>	<u>412,073</u>	<u>314,725</u>	<u>341,522</u>
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี				
ต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	2,219,121	2,182,385	2,083,691	2,106,957
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	463	57,961	-	57,961
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(33,156)	(6,574)	(33,156)	-
สุทธิ	<u>2,186,428</u>	<u>2,233,772</u>	<u>2,050,535</u>	<u>2,164,918</u>

9 สินทรัพย์ชีวภาพ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ชีวภาพ-ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยว	<u>4,861</u>	<u>10,923</u>	<u>4,861</u>	<u>10,923</u>
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ ผลิตผลและผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว	<u>156,151</u>	<u>134,410</u>	<u>97,071</u>	<u>92,065</u>
รวม	<u>161,012</u>	<u>145,333</u>	<u>101,932</u>	<u>102,988</u>



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ชีวภาพ	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ณ วันต้นงวด	145,333	115,073	102,988	90,830
เพิ่มขึ้นจากการเพาะปลูก	135,518	145,553	115,567	127,141
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	3,790	3,736	2,425	2,377
ลดลงด้วยมูลค่ายุติธรรมจากการเก็บเกี่ยว/ขาย	(230,067)	(133,945)	(221,674)	(132,288)
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ	106,438	14,916	102,626	14,928
ณ วันสิ้นงวด	161,012	145,333	101,932	102,988

สินทรัพย์ชีวภาพ-ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยววัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย สำหรับสินทรัพย์ชีวภาพ-ต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยววัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้ไม่มีตลาดที่มีการซื้อขายคล่องที่สามารถหาราคาตลาดเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมในสภาพปัจจุบันสำหรับสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวได้ และไม่สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอันเกิดจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนผลผลิตและราคาขายในอนาคต เป็นต้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพ	2563	2562	2563	2562
	(พันต้น/พันต้น)			
ต้นสับปะรดที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผล (ต้น)	22,621	20,869	22,111	19,333
ผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว (ต้น)	7,887	8,322	6,771	7,772
ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยว (ต้น)	329	1,828	329	1,828

ปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพประมาณ โดยอาศัยประสบการณ์และข้อมูลในอดีต กรณีปริมาณสินทรัพย์ชีวภาพ-ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยว กลุ่มบริษัทวัดตามน้ำหนักที่เก็บเกี่ยวได้จริงในช่วงระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่รายงาน และปริมาณสินทรัพย์ชีวภาพ-ผลสับปะรดที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว กลุ่มบริษัทวัดตามน้ำหนักที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือน นับจากวันที่รายงาน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ-ผลสับปะรดที่พร้อมเก็บเกี่ยวประมาณการ โดยฝ่ายการเงินและฝ่ายการจัดการของกลุ่มบริษัท โดยอ้างอิงจากราคารับซื้อผลสับปะรดที่หน้าโรงงานของกลุ่มบริษัทหักด้วยประมาณการค่าขนส่งจากจุดเก็บเกี่ยวมาที่หน้าโรงงาน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เทคนิค	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
การประเมินมูลค่า วิธีเปรียบเทียบ ราคาตลาด	ราคาอ้างอิงราคาซื้อขายผลสับปะรด ที่หน้าโรงงานของกลุ่มบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ผลสับปะรด ณ จุดเก็บเกี่ยว ราคา 14.76 บาท ต่อกิโลกรัม 	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) เป็นจำนวนเงิน 0.49 ล้านบาท หากราคา ณ จุดเก็บเกี่ยว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานสูงขึ้น (ต่ำลง) ในอัตราร้อยละ 10

10 เงินลงทุนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)			
เงินลงทุนระยะยาว				
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	151,239	159,641	151,239	159,641

เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 9.13 ล้านบาท (2562 : 10.67 ล้านบาท)

ตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันต้นงวด	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ครบกำหนด ไถ่ถอน	ลดมูลค่าของ หน่วยลงทุน	รายการ ปรับปรุงจาก การปรับมูลค่า	รายการ ณ วันสิ้นงวด
	(ล้านบาท)			
2563				
เงินลงทุนระยะยาว				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	159,641	-	(3,942)	(4,460)
	<u>159,641</u>	<u>-</u>	<u>(3,942)</u>	<u>(4,460)</u>
2562				
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	177,472	(177,472)	-	-
	<u>177,472</u>	<u>(177,472)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินลงทุนระยะยาว				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	174,506	-	-	(14,865)
	<u>174,506</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(14,865)</u>



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
ณ วันต้นงวด	72,363	188,676	63,200	143,200
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้				
วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิจากภาษีเงินได้	5	67,479	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	5	-	477	-
ลดหุ้นสามัญ	-	(80,000)	-	(80,000)
เงินปันผล	5	(61,600)	-	-
ณ วันสิ้นสุดงวด	<u>78,242</u>	<u>72,363</u>	<u>63,200</u>	<u>63,200</u>

ไม่มีการซื้อและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทิร์น ซิเบอร์ดี อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมดังกล่าวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 358 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 35,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวน 158 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 15,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการลดจำนวนหุ้นลง 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทร่วมดังกล่าวได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทที่รวม ปรับปรุงด้วยความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการนี้

	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด	
	2563	2562
	(พันบาท)	
รายได้	433,797	580,966
กำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	168,697	175,026
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	1,192
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	168,697	176,218
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท	67,479	70,487
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	67,479	70,487
สินทรัพย์หมุนเวียน	475,954	506,814
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	441,205	423,868
หนี้สินหมุนเวียน	(106,707)	(116,773)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(604,714)	(622,867)
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	205,738	191,042
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	82,296	76,417
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายสินทรัพย์ ให้แก่บริษัทที่รวม	(4,054)	(4,054)
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทที่รวม	78,242	72,363



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	สัดส่วน		งบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลรับ สำหรับปี
	ถือ	ส่วน	ราคาทุน	การค้ำค่า	ราคาทุน-สุทธิ		
บริษัท คออลดี ฟู้ดส์ จำกัด	99.99	2562	400,000	2562	2562	2562	
บริษัท แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด	99.99	2562	400,000	2562	2562	2562	
บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด	99.99	2562	400,000	(202,894)	197,106	-	
รวม			<u>400,250</u>	<u>(202,894)</u>	<u>197,356</u>	<u>-</u>	

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เกิดผลกระทบต่อสาธารณชน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 75 ล้านบาท เป็นมูลค่าจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานในอีก 3 ปีข้างหน้าของบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 122 ล้านบาท ในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี 2563 (2562: ไม่มี)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าจากการใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ)

2563

อัตราคิดลด

8.00

ประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ (อัตรารั่วเฉลี่ย 3 ปีข้างหน้า)

13.20

ประมาณการปริมาณต้นสับประรดที่เข้าผลิต (อัตรารั่วเฉลี่ย 3 ปีข้างหน้า)

13.34

อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงอัตรารั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินลงทุนของธุรกิจ

ประมาณการกระแสเงินสดเป็นประมาณการสำหรับ 3 ปีข้างหน้าตามแผนการดำเนินงานระยะสั้นของบริษัทย่อยได้นำมาคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราการเติบโตของรายได้และปริมาณต้นสับประรดที่เข้าผลิตในแต่ละปีที่ประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งประมาณการรายได้ในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคาดการณ์การเติบโตของรายได้และปริมาณต้นสับประรดที่เข้าผลิตจากในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งประมาณการยอดขายและราคาขายที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีข้อสมมติว่าราคาขายจะเพิ่มขึ้นผกผันกับปริมาณต้นสับประรดที่เข้าผลิตในแต่ละปีตามข้อมูลที่ได้รับจากภายในและภายนอกที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติ

จากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้หากข้อสมมติที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามอาจทำให้มีการด้อยค่าเพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อประมาณการมูลค่าจากการใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้านบาท)

2563

อัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

(5.05)

อัตราการเติบโตของรายได้ลดลงร้อยละ 0.5

(1.29)

ปริมาณต้นสับประรดที่เข้าผลิตลดลงร้อยละ 0.5

(0.74)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ที่ดิน ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง อาคาร	รวม
	(พันบาท)			
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	62,854	15,943	3,883	82,680
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562				
และ 1 ตุลาคม 2562	62,854	15,943	3,883	82,680
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	62,854	15,943	3,883	82,680
ค่าเสื่อมราคา				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	-	15,942	2,549	18,491
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	185	185
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562				
และ 1 ตุลาคม 2562	-	15,942	2,734	18,676
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	186	186
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	-	15,942	2,920	18,862
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	62,854	1	1,149	64,004
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	62,854	1	963	63,818

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สามซึ่งอยู่ระหว่างการหาผู้เช่ารายใหม่

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 132.76 ล้านบาท (2562: 132.76 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีมูลค่าตลาดสำหรับการใช้ประโยชน์ ปัจจุบัน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เทคนิคการประเมินมูลค่า

วิธีการต้นทุน

- ที่ดิน ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
- สิ่งปลูกสร้าง ใช้วิธีต้นทุนทดแทนใหม่สุทธิ

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันที่ปรับแล้ว
ต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

และการวัดมูลค่ายุติธรรมมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาตลาดของที่ดินหรือต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนสูงขึ้น (ต่ำลง)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

รายการ	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	สิ่งปลูกสร้างและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	
								ระหว่าง	ก่อสร้างและ ติดตั้ง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	179,269	144,690	610,576	1,765,169	40,751	50,748	13,322	2,804,525	
เพิ่มขึ้น	-	-	-	5,016	1,817	1,138	38,964	46,935	
โอน	-	1,620	2,783	26,423	196	-	(31,022)	-	
จำหน่าย	-	-	(18)	(4,353)	(862)	-	-	(5,233)	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	179,269	146,310	613,341	1,792,255	41,902	51,886	21,264	2,846,227	
และ 1 ตุลาคม 2562	-	-	190	3,182	234	-	13,446	17,052	
เพิ่มขึ้น	-	-	962	14,116	660	-	(15,738)	-	
โอน	-	-	(331)	(11,792)	(562)	(335)	-	(13,020)	
จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	179,269	146,310	614,162	1,797,761	42,234	51,551	18,972	2,850,259	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้างและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการตัดค่า								
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	-	135,764	495,830	1,487,246	36,495	48,524	-	2,203,859
ค่าเสื่อมราคาค่าสำหรับปี	-	3,180	16,913	32,649	1,418	1,583	-	55,743
จำหน่าย	-	-	(7)	(3,802)	(823)	-	-	(4,632)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562								
และ 1 ตุลาคม 2562	-	138,944	512,736	1,516,093	37,090	50,107	-	2,254,970
ค่าเสื่อมราคาค่าสำหรับปี	-	2,656	14,428	33,662	1,445	682	-	52,873
จำหน่าย	-	-	(277)	(11,533)	(556)	(335)	-	(12,701)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563								
	-	141,600	526,887	1,538,222	37,979	50,454	-	2,295,142

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า (พันบาท)	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ระยะยาว	ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	114,269	126,753	488,951	1,495,487	170,388	38,259	48,644	12,598	2,495,349	
เพิ่มขึ้น	-	-	-	4,582	-	1,817	1,138	38,886	46,423	
โอน	-	1,620	2,783	26,423	-	192	-	(31,018)	-	
จำหน่าย	-	-	-	(3,647)	-	(831)	-	-	(4,478)	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562										
และ 1 ตุลาคม 2562	114,269	128,373	491,734	1,522,845	170,388	39,437	49,782	20,466	2,537,294	
เพิ่มขึ้น	-	-	190	3,150	-	234	-	13,175	16,749	
โอน	-	-	509	14,116	-	660	-	(15,285)	-	
จำหน่าย	-	-	(331)	(11,785)	-	(562)	(335)	-	(13,013)	
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	114,269	128,373	492,102	1,528,326	170,388	39,769	49,447	18,356	2,541,030	

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 1,833.04 ล้านบาท และ 1,793.94 ล้านบาท ตามลำดับ (2562: 1,783.74 ล้านบาท และ 1,749.85 ล้านบาท ตามลำดับ)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนเงิน 170.39 ล้านบาท จากบริษัท ควอลิตี้ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และได้ให้บริษัทย่อยดังกล่าวเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 3 ปี (ดูหมายเหตุข้อ 5)

15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)			
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20,000	-	20,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม 5	34,000	-	34,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	990	2,756	990	2,756
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	54,990	2,756	54,990	2,756

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 1,055 ล้านบาท และ 990 ล้านบาท ตามลำดับ (2562: 1,075 ล้านบาท และ 1,010 ล้านบาท ตามลำดับ)

หนี้สินตาม	งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	มูลค่าปัจจุบัน	จำนวนเงิน	มูลค่าปัจจุบัน
ขั้นต่ำที่	ขั้นต่ำที่	ของจำนวนเงิน	ขั้นต่ำที่	ของจำนวนเงิน
สัญญาเช่าการเงิน	ต้องจ่าย ดอกเบี้ย	ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ต้องจ่าย ดอกเบี้ย	ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
(ล้านบาท)				
ครบกำหนดชำระ				
ภายใน 1 ปี	1,011	21	990	1,871
1 - 5 ปี	-	-	-	1,011
รวม	1,011	21	990	2,882
				126
				2,756



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

16 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	92,579	98,488	89,362	94,359
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	5,448	5,202	5,448	5,202
รวม	98,027	103,690	94,810	99,561

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ณ วันต้นงวด	103,690	80,962	99,561	76,962
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,959	6,735	6,263	6,076
ต้นทุนบริการในอดีต	-	13,868	-	13,868
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	2,596	2,464	2,433	2,347
	9,555	23,067	8,696	22,291
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(6,747)	-	(6,747)
- ข้อสมมติทางการเงิน	-	1,124	-	1,124
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,852)	15,945	(2,852)	16,438
รวม	(2,852)	10,322	(2,852)	10,815

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
โครงการผลประโยชน์	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์จ่าย	(12,366)	(10,661)	(10,595)	(10,507)
	<u>(12,366)</u>	<u>(10,661)</u>	<u>(10,595)</u>	<u>(10,507)</u>
ณ วันสิ้นงวด	<u>98,027</u>	<u>103,690</u>	<u>94,810</u>	<u>99,561</u>

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2563	2562	2563	2562
	(ร้อยละ)			
อัตราคิดลด	2.53 และ 3.34	2.53 และ 3.34	2.53	2.53
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4.00 และ 5.00	4.00 และ 5.00	4.00	4.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0.00 - 20.00	0.00 - 20.00	0.00 - 20.00	0.00 - 20.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 10 ปี ถึง 14 ปี (2562: 10 ปี ถึง 14 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน

อัตราคิดลด

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม

ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

2563

2562

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1

2563

2562

(พันบาท)

(10,472)

(10,245)

2,934

3,565

3,761

3,423

(11,317)

(10,254)

(8,833)

(7,931)

949

823

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน

อัตราคิดลด

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

2563

2562

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1

2563

2562

(พันบาท)

(10,126)

(9,935)

2,519

3,194

3,288

3,020

(10,921)

(9,910)

(8,633)

(7,774)

719

643

17 ทุนเรือนหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

18 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

19 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจสับปะรด ดังนั้นจึงมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทมีฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจำหน่ายโดยตรงที่ต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์	งบการเงินรวม			
	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
การจำแนกรายได้	2563	2562	2563	2562
ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก	(พันบาท)			
ต่างประเทศ	1,812,795	1,869,214	-	-
ประเทศไทย	269,202	102,797	1,034,281	1,071,896
รวมรายได้	<u>2,081,997</u>	<u>1,972,011</u>	<u>1,034,281</u>	<u>1,071,896</u>



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม	
	รายได้	
	2563	2562
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้		(พันบาท)
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	2,080,515	1,963,619
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	1,482	8,392
รวมรายได้	<u>2,081,997</u>	<u>1,972,011</u>

ลูกค้านายใหญ่

รายได้จากลูกค้านายใหญ่หลายรายรวมเป็นเงินประมาณ 322.49 ล้านบาท (2562: 443.13 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
เงินเดือนและค่าแรง	418,465	437,900	356,308	364,701
โบนัส	17,334	27,143	16,137	24,954
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,490	14,120	10,329	11,519
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	16 9,555	23,067	8,696	22,291
โครงการสมทบเงิน	7,604	8,285	7,604	8,285
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,285	6,435	6,285	6,435
อื่นๆ	9,747	12,943	9,626	12,684
รวม	<u>481,480</u>	<u>529,893</u>	<u>414,985</u>	<u>450,869</u>

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รวมอยู่ในต้นทุนขาย			(พันบาท)	
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป	69,643	8,986	52,783	45,000
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,434,644	1,371,789	998,506	1,060,361
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	391,223	431,346	324,729	352,815
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,708	54,694	39,701	41,174
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(32,693)	51,388	(33,156)	57,961
อื่นๆ	271,903	315,569	667,972	607,607
รวม	2,186,428	2,233,772	2,050,535	2,164,918
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายส่งออก	42,645	51,863	36,648	43,257
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	19,147	21,640	19,147	21,640
อื่นๆ	3,907	9,633	3,907	9,633
รวม	65,699	83,136	59,702	74,530
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	71,110	76,357	71,110	76,357
ค่าเช่าจ่าย	11,149	10,926	11,149	10,926
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,955	2,040	9,981	10,065
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ	36	2,709	36	2,709
อื่นๆ	23,868	22,719	22,202	18,817
รวม	108,118	114,751	114,478	118,874



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-	-	-	-
สำหรับงวดปัจจุบัน	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(50,557)	34,340	(45,626)	23,227
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(50,557)	34,340	(45,626)	23,227

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม					
	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		สุทธิจากภาษีเงินได้		ก่อนรายได้สุทธิจากภาษีเงินได้	
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,852	(570)	2,282	(10,322)	2,064	(8,258)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่ร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	477	-	477
รวม	2,852	(570)	2,282	(9,845)	2,064	(7,781)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		สุทธิจากภาษีเงินได้		ก่อนรายได้สุทธิจากภาษีเงินได้	
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,852	(570)	2,282	(10,815)	2,163	(8,652)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินรวม			
	2563		2562	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม		(297,128)		(432,720)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	(59,426)	20.00	(86,544)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(13,496)		(14,002)
รายได้เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษี		(1,826)		(2,134)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น		(975)		(942)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		(6,466)		17,463
ขาดทุนทางภาษีในงวดก่อนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดปัจจุบัน		(53,464)		-
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		85,096		104,027
ตัดผลขาดทุนในงวดก่อนที่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		16,472
รวม		(17.02)		34,340

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม		(276,998)		(297,174)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	(55,400)	20.00	(59,435)
รายได้เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษี		(14,146)		(23,494)
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น		(879)		(869)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		17,937		17,284
ขาดทุนทางภาษีในงวดก่อนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดปัจจุบัน		(64,927)		-
ผลขาดทุนในงวดปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		60,326		74,584



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	อัตราภาษี (ร้อยละ)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)
ตัดผลขาดทุนในงวดก่อนที่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		11,463		15,157
รวม	(16.47)	(45,626)	(7.82)	23,227

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(พันบาท)		(พันบาท)	
ณ วันที่ 30 กันยายน				
สินทรัพย์	100,243	48,625	87,431	34,689
หนี้สิน	(11,143)	(9,512)	(10,463)	(2,777)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	89,100	39,113	76,968	31,912

	งบการเงินรวม			ณ วันสิ้นงวด
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันต้นงวด	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
2563	(พันบาท)			ณ วันต้นงวด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	20,738	(562)	(570)	19,606
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตัดรายการกำไรจากการจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างกัน)	13,111	(942)	-	12,169
อื่นๆ	160	228	-	388
ยอดขาดทุนยกไป	14,616	53,464	-	68,080
รวม	48,625	52,188	(570)	100,243

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม			ณ วันสิ้นงวด
	บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน			
	ณ วันต้นงวด	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2563				
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	(6,735)	6,055	-	(680)
สินทรัพย์ชีวภาพ	(1,899)	(6,876)	-	(8,775)
อื่นๆ	(878)	(810)	-	(1,688)
รวม	(9,512)	(1,631)	-	(11,143)
สุทธิ	39,113	(50,557)	(570)	89,100

	งบการเงินรวม			ณ วันสิ้นงวด
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันต้นงวด	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2562				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	7,887	(7,887)	-	-
สินทรัพย์ชีวภาพ	2,182	(2,182)	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตัดรายการกำไรจากการจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างกัน)	16,192	2,482	2,064	20,738
อื่นๆ	160	-	-	160
ยอดขาดทุนยกไป	31,088	(16,472)	-	14,616
รวม	71,561	(25,000)	2,064	48,625



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม			ณ วันสิ้นสุดงวด
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันต้นงวด	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2562				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	-	(6,735)	-	(6,735)
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	(1,899)	-	(1,899)
อื่นๆ	(172)	(706)	-	(878)
รวม	(172)	(9,340)	-	(9,512)
สุทธิ	71,389	(34,340)	2,064	39,113
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันสิ้นสุดงวด
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	ณ วันต้นงวด	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	19,913	(380)	(570)	18,963
อื่นๆ	160	228	-	388
ยอดขาดทุนยกไป	14,616	53,464	-	68,080
รวม	34,689	53,312	(570)	87,431
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ชีวภาพ	(1,899)	(6,876)	-	(8,775)
อื่นๆ	(878)	(810)	-	(1,688)
รวม	(2,777)	(7,686)	-	(10,463)
สุทธิ	31,912	45,626	(570)	76,968

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	ณ วันต้นงวด	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันสิ้นงวด
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
			(พันบาท)	
2562				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	5,641	(5,641)	-	-
สินทรัพย์ชีวภาพ	2,182	(2,182)	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	15,392	2,358	2,163	19,913
อื่นๆ	160	-	-	160
ยอดขาดทุนยกไป	29,773	(15,157)	-	14,616
รวม	53,148	(20,622)	2,163	34,689
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	(1,899)	-	(1,899)
อื่นๆ	(172)	(706)	-	(878)
รวม	(172)	(2,605)	-	(2,777)
สุทธิ	52,976	(23,227)	2,163	31,912

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุในปี 2566 ถึงปี 2567 บริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนทางภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากเชื่อว่าจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ โดยฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดแผนธุรกิจเพื่อลดผลขาดทุนดังกล่าวและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้นในอนาคต



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม ที่ยังไม่ได้รับรู้	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
สินค้าคงเหลือ	10,867	17,399	10,609	17,233
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	65,099	40,579
ยอดขาดทุนยกไป	130,935	124,798	69,983	74,584
รวม	141,802	142,197	145,691	132,396

ขาดทุนทางภาษีของกลุ่มบริษัทจะสิ้นสุดอายุในปี 2564 ถึงปี 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวนี้ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้นกลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

23 ขาดทุนต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		(พันบาท/พันหุ้น)		
ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	(246,570)	(467,060)	(231,372)	(320,402)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นสุดงวด	21,000	21,000	21,000	21,000
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(11.74)	(22.24)	(11.02)	(15.26)

24 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 168.00 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

25 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 15) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินรวม			
	2563	2562	2563	2562
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี (พันบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี (พันบาท)
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.63	20,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	0.60	34,000	-	-
รวม		54,000		-

ณ วันที่ 30 กันยายน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563	2562	2563	2562
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี (พันบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี (พันบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	1.11 - 1.60	285,000	2.00	149,000
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.63	20,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม	0.60	34,000	-	-
รวม		54,000		-

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป และกลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้ โดยความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ ณ วันที่รายงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น	เงินเหรียญ	เงินยูโร	รวม	เงินเหรียญ	เงินยูโร	รวม
เงินตราต่างประเทศ	สหรัฐอเมริก			สหรัฐอเมริก		
ณ วันที่ 30 กันยายน						
			(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	36	-	36	124	-	124
ลูกหนี้การค้า	102,430	912	103,342	117,935	3,491	121,426
เจ้าหนี้อื่น	(4,231)	-	(4,231)	(3,502)	-	(3,502)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน						
ที่มีความเสี่ยง	98,235	912	99,147	114,557	3,491	118,048
ประมาณการยอดขายสินค้าล่วงหน้า	702,704	-	702,704	546,945	-	546,945
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	800,939	912	801,851	661,502	3,491	664,993
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(105,597)	-	(105,597)	(74,677)	-	(74,677)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	<u>695,342</u>	<u>912</u>	<u>696,254</u>	<u>586,825</u>	<u>3,491</u>	<u>590,316</u>

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและลูกค้าส่วนใหญ่ติดต่อซื้อขายกันมานาน ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
	(พันบาท)						
30 กันยายน 2562							
สินทรัพย์ทางการเงินและ							
หนี้สินทางการเงินที่วัด							
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม							
ตราสารทุนที่เป็น							
หลักทรัพย์เพื่อขาย	-	151,239	151,239	151,239	-	-	151,239
สัญญาขายเงินตรา							
ต่างประเทศล่วงหน้า	(1,141)	-	(1,141)	-	(1,141)	-	(1,141)
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัด							
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม							
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(990)	-	(990)	-	-	(1,058)	(1,058)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
(พันบาท)							
30 กันยายน 2562							
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด							
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม							
ตราสารทุนที่เป็น							
หลักทรัพย์เพื่อขาย	-	159,641	159,641	159,641	-	-	159,641
สัญญาขายเงินตรา							
ต่างประเทศล่วงหน้า	20	-	20	-	20	-	20

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,766)	(990)	(2,756)	-	-	(3,009)	(3,009)
----------------------------	---------	-------	---------	---	---	---------	---------

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
สัญญาขายเงินตรา	การกำหนดราคาสัญญาขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาขายสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า	ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปัจจุบันคำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	วิธีคิดลดกระแสเงินสด	อัตราคิดลด



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

26 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	<u>5,994</u>	<u>13,639</u>	<u>5,994</u>	<u>13,639</u>
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น				
ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายใน 1 ปี	1,856	2,344	1,663	2,236
1 - 5 ปี	1,839	906	1,757	906
รวม	<u>3,695</u>	<u>3,250</u>	<u>3,420</u>	<u>3,142</u>
ภาระผูกพันอื่นๆ				
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว	91,118	85,516	85,434	71,419
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า*	105,597	74,677	105,597	74,677
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	10,801	10,798	8,917	8,914
รวม	<u>207,516</u>	<u>170,991</u>	<u>199,948</u>	<u>155,010</u>

* สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินหนึ่งปี และคู่สัญญาเป็นธนาคารพาณิชย์ดังนี้

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามสัญญา		มูลค่ายุติธรรม	
	2563	2562	2563	2562
	(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)		(ล้านบาท)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	<u>3.37</u>	<u>2.44</u>	<u>106.74</u>	<u>74.66</u>

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ถึง 5 ปี โดยมีสิทธิต่อสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนทุก 3 ปี ถึง 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราตลาด กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เนื่องจากค่าเช่าที่จะจ่ายให้ผู้ให้เช่าจะปรับปรุงตามอัตราค่าเช่าตลาดอย่างสม่ำเสมอและกลุ่มบริษัทไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่เช่า จึงสรุปได้ว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวยังคงเป็นของผู้ให้เช่า

สัญญาอื่นๆ

สัญญาขายสินค้าสำเร็จรูปล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสัญญาขายสินค้าสำเร็จรูปล่วงหน้ากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งรวมเป็นจำนวนเงิน 702.70 ล้านบาท (2562 : 546.95 ล้านบาท)

27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 400 ล้านบาท (40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) เป็นจำนวน 550 ล้านบาท (55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 150 ล้านบาท (15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมดังกล่าวมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2563



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงการบัญชีของอนุพันธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีการตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ผู้บริหารได้พิจารณาว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงิน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“IFRS 16”) ได้นำเสนอวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ ส่วนการบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า ไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้สัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในกรณีที่มีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่ายตาม TFRS 16 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงานของกลุ่มบริษัทตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5 และ 26 ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมย้อนหลัง ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกับยอดยกมาของกำไรสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะใช้ช้อยกเว้นเรื่องการนำคำนิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนวันที่เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยจะนำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ทำขึ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเคยระบุเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

การประเมินผลกระทบเบื้องต้นของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรกต่องบการเงิน มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม	2563	2563
		(พันบาท)
สินทรัพย์สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	26,482	23,210
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	26,482	23,210

